

## KẾ HOẠCH

### Theo dõi, giúp đỡ các xã khó khăn huyện Đà Bắc năm 2025

Thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU ngày 14/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình quy định cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn; Quyết định số 718-QĐ/TU ngày 14/12/2022 phân công cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn; Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 07/5/2024 về việc điều chỉnh phân công cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi xã, phường, thị trấn.

Thực hiện Quyết định số 2453/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được giao giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2025.

Căn cứ Kế hoạch số 3285/KH-SGD&ĐT ngày 02/12/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc giúp đỡ các xã Mường Chiềng, Giáp Đất huyện Đà Bắc giai đoạn 2021-2025; Công văn số 78/BDT-TT&ĐB ngày 14/01/2025 của Ban Dân tộc về việc triển khai công tác giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2025.

Sở GD&ĐT xây dựng Kế hoạch theo dõi, giúp đỡ các xã khó khăn huyện Đà Bắc năm 2025, cụ thể như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

##### 1. Mục đích

Nắm bắt tình hình, thực trạng về kinh tế - xã hội, những vấn đề quan trọng, nổi cộm của các xã được giúp đỡ để đưa ra những giải pháp giải quyết hiệu quả.

Góp phần giúp đỡ các xã nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; duy trì bền vững công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và tiêu chí số 5 về trường học, tiêu chí số 14 về giáo dục trong xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng; tạo sự chuyển biến về giáo dục và đào tạo trên địa bàn các xã.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là quyền và lợi ích của nhân dân trong các phong trào thi đua, sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần bảo đảm an ninh xã hội trên địa bàn. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo và có việc làm ổn định, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào, giảm khoảng cách chênh lệch với vùng thuận lợi.

##### 2. Yêu cầu

Xây dựng Kế hoạch, phân công cụ thể các tổ công tác trực tiếp giúp đỡ, triển khai thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch, đúng thời gian, tiến độ, hiệu quả, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

Huy động các nguồn lực, tăng cường công tác phối hợp, phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn các xã.

Thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình của các xã để có các giải pháp giúp đỡ kịp thời. Các hoạt động giúp đỡ được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

## **II. NỘI DUNG**

1. Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh, của huyện về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn; hướng dẫn thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh, của ngành về giáo dục và đào tạo.

2. Thường xuyên bám sát tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa bàn các xã; cập nhật thông tin tại các thôn, bản, tìm hiểu nguyên nhân, khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện Kế hoạch; phối hợp với UBND huyện Đà Bắc, các sở, ngành có liên quan xem xét, bàn bạc tháo gỡ khó khăn, góp phần từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, thực hiện xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn các xã.

3. Phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia của huyện, của xã rà soát đánh giá mức độ hoàn thành của các tiêu chuẩn, tiêu chí xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025.

4. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ các đơn vị trường học trên địa bàn các xã, đặc biệt trong các dịp lễ, tết, khai giảng năm học mới.

## **III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

Sở GD&ĐT phối hợp với UBND huyện Đà Bắc; cấp ủy, chính quyền các xã được phân công theo dõi, giúp đỡ thực hiện các giải pháp cụ thể như sau:

1. Trực tiếp làm việc, tìm hiểu, nắm tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự, những vấn đề quan trọng, nổi cộm của địa bàn và tâm tư nguyện vọng của người dân trên địa bàn các xã. Từ đó, tổ chức các hoạt động giúp đỡ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, góp phần thực hiện xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, đảm bảo quốc phòng và an ninh trên địa bàn. Tham mưu với UBND tỉnh để triển khai thực hiện Đề án nâng cấp trường PTDTNT THCS B Đà Bắc thành trường PTDTNT THCS&THPT B Đà Bắc.

2. Thường xuyên cung cấp thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gìn giữ phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp, xây dựng đời sống mới; nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của đồng bào nhân dân. Đây mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương lớn của ngành về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia...

3. Phối hợp với các sở, ngành mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ cơ sở theo chuyên đề, từng bước nâng cao năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ cấp xã, thôn. Tham mưu thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án, chính sách phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng các cơ sở giáo dục... trên địa bàn các xã dựa trên các nội dung thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Đôn đốc, hướng dẫn cơ sở tổ chức triển khai hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2025 và cả giai đoạn 2020-2025; đồng thời đảm bảo quốc phòng và an ninh trên địa bàn; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gìn giữ phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp, xây dựng đời sống mới; nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của đồng bào nhân dân.

4. Giúp đỡ các xã xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục theo các tiêu chí về nông thôn mới; chỉ đạo các nhà trường đổi mới quản lý, các hoạt động dạy và học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu quả đào tạo.

5. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh nói riêng, cũng như bà con nhân dân nói chung nhằm khắc phục và hạn chế những vụ việc vi phạm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội.

6. Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động y tế trong các đơn vị trường học, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, có sức khỏe tốt để học tập và rèn luyện.

7. Hướng dẫn thực hiện chương trình, tập huấn, hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tổ chức thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông phù hợp với văn hóa và điều kiện của địa phương, của nhà trường, khả năng và nhu cầu của trẻ em, học sinh. Tư vấn, giúp đỡ nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025 và Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ tại gia đình và cộng đồng.

8. Hướng dẫn thực hiện công tác phân luồng, tư vấn hướng nghiệp và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông; đa dạng các hình thức tư vấn, hướng nghiệp, gắn nội dung giáo dục hướng nghiệp với thực tiễn địa phương. Cung cấp rộng rãi thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu của thị trường lao động nhằm định hướng các hoạt động giáo dục hướng nghiệp đáp ứng thị trường lao động, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

9. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn; đa dạng hóa các hình thức học tập, mở rộng việc dạy học văn hóa kết hợp với dạy nghề và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục khởi nghiệp tại cơ sở

giáo dục đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết và tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân.

10. Tiếp tục tham mưu huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn từ các chương trình, dự án để hoàn thành công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia theo kế hoạch.

11. Xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc trong nhân dân; cải thiện môi trường đọc, góp phần nâng cao dân trí, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh trong con người, xã hội, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục xây dựng và sử dụng hiệu quả “Tủ sách pháp luật”, phối hợp xây dựng các thư viện nhà trường và tổ chức hoạt động có hiệu quả. Vận động quyên góp kinh phí, sách vở, đồ dùng học tập, quần áo cho các em học sinh.

12. Phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm... tổ chức vận động quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà, ủng hộ cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, người có uy tín, người khuyết tật, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo... nhằm động viên khích lệ tinh thần cán bộ, nhân dân trong xã tạo không khí vui tươi, phấn khởi hăng say lao động sản xuất. Khuyến khích các nội dung hỗ trợ bằng hiện vật, công trình cụ thể, có tính sử dụng lâu dài, bền vững, các giải pháp có tính chiến lược góp phần nâng cao đời sống nhân dân, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự.

13. Tham dự các cuộc họp của Đảng bộ, chính quyền các xã; Hội nghị của các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Tăng cường sự liên lạc giữa Sở GD&ĐT với các cơ quan, đơn vị liên quan và cấp ủy, chính quyền huyện Đà Bắc và các xã, đảm bảo sự phối hợp, thông tin qua lại trong quá trình triển khai thực hiện.

14. Tham gia các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, y tế, an ninh, quốc phòng trên các xã và các hoạt động của ngành giáo dục và đào tạo nhằm tăng cường sự hiểu biết, tạo thêm tình cảm gắn bó, củng cố niềm tin của dân với Đảng và Nhà nước.

## **V TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Thành lập 03 tổ công tác**

- Tổ công tác số 01: Giúp đỡ xã Vầy Nưa

+ Đồng chí Đinh Thị Hương - Phó Giám đốc phụ trách Sở.

+ Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở: Giáo dục Trung học (chủ trì), Thanh tra Sở và các đơn vị, trường học trực thuộc gồm THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, THPT Mai Châu, THPT Lạc Sơn, THPT Quyết Thắng, THPT 19/5.

- Tổ công tác số 02: Giúp đỡ xã Giáp Đất

+ Đồng chí Nguyễn Đức Lương - Phó Giám đốc Sở.

+ Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở: Văn phòng Sở (chủ trì), phòng Quản lý chất lượng giáo dục và các đơn vị, trường học trực thuộc gồm THPT Công

Nghiệp, THPT Đà Bắc, THPT Mường Bi, Trung tâm GDTX tỉnh và trường CĐSP Hòa Bình.

- Tổ công tác số 03: Giúp đỡ xã Mường Chiềng và xã Hiền Lương

+ Đồng chí Nguyễn Quang Minh - Phó Giám đốc Sở.

+ Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở: Phòng Kế hoạch – Tài chính (chủ trì), phòng Tổ chức cán bộ và các đơn vị, trường học trực thuộc gồm THPT Tân Lạc, THPT Kỳ Sơn, THPT Lạc Long Quân, THPT Lạc Thủy, THPT Kim Bôi giúp đỡ xã Mường Chiềng.

+ Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở: Chính trị tư tưởng và Giáo dục thường xuyên, chuyên nghiệp (chủ trì), Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học và các đơn vị, trường học trực thuộc gồm PTDTNT THPT tỉnh, THPT Ngô Quyền, THPT Yên Thủy, THPT Lương Sơn, THPT Cao Phong giúp đỡ xã Hiền Lương.

2. Các tổ công tác được phân công giúp đỡ tiến hành làm việc, khảo sát cụ thể tại xã; xây dựng kế hoạch giúp đỡ năm 2025 để tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả 6 tháng (trước ngày 10/6) và báo cáo kết quả năm (trước ngày 10/11) về Văn phòng Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Ban Dân tộc theo quy định.

3. Sở GD&ĐT thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác giúp đỡ các xã khó khăn huyện Đà Bắc theo sự phân công của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

4. Giao Văn phòng Sở làm đầu mối khớp nối giữa Sở GD&ĐT với UBND huyện Đà Bắc và các xã khó khăn trong triển khai thực hiện. Chủ động tham mưu cho lãnh đạo Sở điều phối các hoạt động. Tổng hợp các ý kiến, đề xuất, kiến nghị từ các xã báo cáo Ban Chỉ đạo. Địa chỉ liên hệ: Đồng chí Ngô Thị Oanh - Chánh Văn phòng, điện thoại 0912.483.030; email: [vanphong@hoabinh.edu.vn](mailto:vanphong@hoabinh.edu.vn).

5. Giao phòng GD&ĐT huyện Đà Bắc căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp cùng Sở GD&ĐT triển khai thực hiện Kế hoạch giúp đỡ các xã theo yêu cầu.

6. Hàng quý, UBND các xã khó khăn gửi báo cáo về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn về Sở GD&ĐT.

Trên đây là Kế hoạch theo dõi, giúp đỡ các xã khó khăn huyện Đà Bắc năm 2025 của Sở GD&ĐT./.

**Nơi nhận:**

- Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình;
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đà Bắc;
- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã Mường Chiềng, Giáp Đất, Vầy Nưa, Hiền Lương huyện Đà Bắc;
- Website ngành;
- Lưu: VT, ĐH.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đinh Thị Hương**